



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
9 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 8 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,662 ราย สะสม 182,548 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 1,297 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,483 ราย หายป่วยสะสม 131,999 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 49,252 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 174,720,065 ราย เสียชีวิต 3,761,747 ราย รักษาหาย 158,118,359 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO เตือนอันตรายการซื้อวัคซีนจากคนกลางในราคาสูงเกินจริง ควรซื้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดย WHO **สหรัฐ** หองปฏิบัติการแห่งชาติสรุปที่มาของโควิด 19 ว่า สมมติฐานเรื่องเชื้อโควิดรั่วไหลจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นของจีนมีความเป็นไปได้และควรสอบสวนเพิ่มเติม **ญี่ปุ่น** ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเตือนการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวกลางปีมีความเสี่ยงที่โควิดจะแพร่ระบาดสูง **อินเดีย** เริ่มคัดเลือกรักเด็ก 2-18 ปี ทดลองวัคซีนโควิดที่พัฒนาในประเทศตัวแรก **ฟิลิปปินส์** รัฐบาลอาจเข้มงวดบางมาตรการให้มากขึ้น หากประชาชนยังเพิกเฉยต่อข้อกำหนดทางสาธารณสุข

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.ระยะห่างวัคซีนเข็ม 1 และ 2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ posttoday, amarintv

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยกรณีมีคำถามเรื่องการเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 สธ.ชี้แจงว่า วัคซีนซิโนแวคคือ 2-4 สัปดาห์ ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกา คือ 10-12 สัปดาห์ และเลื่อนได้ถึง 16 สัปดาห์ โดย WHO ให้ข้อมูลว่าระยะห่างระหว่างสองเข็มขึ้นอยู่กับแต่ละวัคซีน และมีข้อมูลการศึกษาที่อังกฤษพบว่าการเว้นระยะห่างในการรับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 12 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพดีกว่า เว้นช่วงสั้น

#### 2.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สวท., สำนักข่าวไทย, INN, thansettakij, pptvhd36, amarintv) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ปลัด สธ. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ว่า เป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน ไม่มีการลงโทษ สธ.มีแนวทางส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตามการพิจารณาของ ศบค. เมื่อวัคซีนทยอยเข้ามา กรมควบคุมโรคจะทยอยกระจายออกไป ดังนั้น รพ.ต่างๆ ต้องบริหารการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ไม่ใช่หยุดฉีดเพื่อรอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า วันนี้กระจายวัคซีนของซิโนแวคลงพื้นที่ 7.5 แสนโดส และยังมีวัคซีนซิโนแวคอีก 5 แสนโดส ที่เพิ่งเข้ามาถึง อยู่ระหว่างการตรวจคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวันที่ 10 มิ.ย. อีก 1 ล้านโดส ส่วนแอสตรา จะมาวันที่ 14 มิ.ย. แต่ยังไม่ได้รับขานจำนวน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., thaipbs) ทีวีช่อง 9

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีวัคซีน 3.54 ล้านโดส แบ่งเป็น แอสตราเซนเนกา 2.04 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส และจะมีวัคซีนของแอสตรา ทยอยส่งมอบทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. มี 8.4 แสนโดส และสัปดาห์ที่ 4 อีก 2.58 ล้านโดส ภาพรวมตลอดเดือน มิ.ย. 6 ล้านโดส ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ ศบค.กำหนด และคาดว่าในเดือน มิ.ย.นี้ จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 10 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ INN, ไทยรัฐ

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 หลังมีข่าวบางจุดไม่มีวัคซีนให้บริการ ว่า ไทยจัดหาวัคซีนมาเพียงพอต่อความต้องการ จะไม่มีประชาชนถูกกละเลย ทั้งนี้ วัคซีนทยอยมาและไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน ต้องจัดสรรไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความจำเป็น และวัคซีนต้องฉีด 2 เข็ม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานขอให้คำนวนการให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการฉีด และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก., workpointtoday

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศบค.ศบค. กล่าวว่า วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และไฟเซอร์ ที่นายกฯ ลงนามสั่งจองจะเข้ามาในไตรมาส 3 และ 4 โดยรวมจะมีวัคซีนแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5 ล้านโดส และซิโนแวค 8 ล้านโดส ภายในปีนี้จะต้องครบ 100 ล้านโดสตามแผนที่วางไว้ แต่การวางแผนคิดเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีน บางครั้งอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ยืนยันว่า แผนการกระจายวัคซีนยังเป็นไปตามเดิม คือ พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นหลัก

#### 3.ปล่อยคาราวานฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุ ตัดบ้านติดเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สวท., สำนักข่าวไทย, INN, thailandplus, mcot) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-รพ.สธ. เปิดกิจกรรม “สูงวัยสู้ภัยโควิด 19” โดยความร่วมมือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ ผู้สูงอายุ และรพ.บ้านแพ้ว จัดทีมรถเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีน ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและใช้เวลาไม่นาน รวมถึงเหตุการณ์ไม่เกิน 50 นาที เริ่มวันนี้ - 10 มิ.ย. ให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานดูแล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความเสี่ยง นำร่องพื้นที่ กทม. จากนั้น จะกระจายไปในทุกจังหวัด

#### 4.หลักเกณฑ์ปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ระบุฐานความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก ผ้าซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป ระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แบ่งเป็นครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#### 5.เงินทดลองฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-อิน เวียดนาม ประธานบริษัทซิโนแวค เผย อาสาสมัครได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3-6 เดือน พบว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ใน 1 สัปดาห์ และ 20 เท่าใน 15 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ และได้ทำการทดลองฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 3 - 17 ปี พบว่ามีอัตราความปลอดภัยเทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ล่าสุด ทางกรีนได้อนุมัติฉีดวัคซีนดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินกับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไปแล้ว

#### 6.ปลอมตัวรับคิวฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, newtv, thejournalistclub

-รพ.สธ. กล่าวถึงกรณีพบการแอบอ้างรับคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อว่ามีผู้ปลอมตัวโดยสวมเสื้อวิน นมอเตอรืไซค์รับจ้าง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ฉีด ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคดี โดย ก.คมนาคม มีหน้าที่ตรวจสอบ ยืนยันการฉีดวัคซีนไม่มีการซื้อขาย เนื่องจากมีมากเพียงพอให้ประชาชนทุกคนได้ฉีดแน่นอน

#### 7.รพ.เบิกค่ารักษาโควิดไม่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. กล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา ระบุ มีข้อมูลเชิงลึกว่ามีรพ.หลายแห่งจัดกลุ่มผู้ป่วยและจัดสถานที่นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษา ไม่ถูกต้อง มีการเรียกเก็บเงินไม่ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกลุ่มเสียชีวิตให้เข้ารับบริการ 14 วัน เพื่อสถานพยาบาลจะได้รับสิทธิเบิกเงินเต็มที่ ซึ่งเห็นว่าเข้า ข่ายผิดกฎหมาย

#### 8.ปัญหาการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

-เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เผย มีลูกเพจแจ้งว่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว แต่เช็คในหมอพร้อมข้อมูลกลับหายไป

#### 9.คลังเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-คลังเตอร์โรงงานอาหารสำเร็จรูป จ.ราชบุรี พบติดเชื้อ 62 คน เสียสูงกว่า 300 คน จากพนักงานทั้งหมด 800 คน ผู้ว่าฯ สั่งปิดโรงงาน 14 วัน

#### 10.ผลกระทบจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, sanook, nationtv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ว่า มีประวัติแพ้ยา ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็ม 1 แล้วเกิดอาการแน่นหน้าอก อาเจียน แขนขาอ่อนแรง ลึนชา เริ่มไม่มีสติ แพทย์สรุปว่าแพ้วัคซีนค่อนข้างรุนแรง จึงขอแนะนำ 1.แจ้งประวัติการแพ้ยาให้ชัดเจน รวมถึงโรคประจำตัว 2.พกเอกสารการแพ้ยาจากรพ.ที่มี ประวัติติดตัวตลอด 3.ไม่มั่นใจอาการให้รีบบอกพยาบาล 4.จิบน้ำตลอด และ 5.ผู้มีโรคประจำตัวหรือกังวลมากๆ แนะนำให้ฉีดที่ รพ. เพราะอุปกรณ์- เครื่องมือครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-หญิงวัย 46 ปี ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา กลับบ้านมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ ก่อนชักเกร็งหมดสติ และเสียชีวิต แพทย์ยังไม่ระบุสาเหตุ โดย ผู้ตายมีโรคประจำตัวไมเกรน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรณีตาบอดารวจ มีอาการชาครึ่งซีก-เดินไม่ได้ หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เมื่อ 2 มิ.ย. แพทย์ระบุเกิดจากภาวะปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการ ฉีดวัคซีน รอประเมินผลการตรวจรักษาจากรพ.ระยอง เพื่อจ่ายเงินเยียวยา

#### 11.ปลัดล็อกภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนจากหน่วยงานรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, TNN, thestandard, nationtv, ch7, infoquest, thebangkokinsight

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศบค. ปลดล็อกให้ รพ.เอกชน-ภาคเอกชน-อปท. จัดซื้อวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานรัฐได้ โดยให้ อย. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

## ประเด็นข่าว

สภาอากาศไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดหา สิ่ง หรือนำเข้าวัคซีนโควิด 19 อย่างเร่งด่วน

## 12.ขอให้ทบพวณการกำหนดปริมาณการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-พล.ร.อ. ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบัญชาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร และสพช. ขอให้ทบพวณการกำหนดปริมาณการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด โดย “ให้มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน” แต่เป็น “ไม่เกิน 180 มก./วัน” และให้ตัดข้อความ “ให้ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เนื่องจากยาจากผงฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้านและอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถสั่งใช้ได้อยู่แล้ว การระบุผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ไม่สามารถใช้ได้ตามสิทธิเดิมที่มี และอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติด้านกฎหมายได้ หากวิชาชีพแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติงานร่วมในกระบวนการการตรวจรักษาโรคโควิด 19

## มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, สวท., สำนักข่าวไทย, TNN, newtv, thebangkokinsight, INN) ทีวีช่อง 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผย ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติรับทราบประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 ซึ่งให้ใช้ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายในการรักษาฟ้าทะลายโจรประมาณ 5.26 หมื่นราย ใช้งบประมาณ 15.78 ล้านบาท โดย สปสช. กำหนดอัตราค่าจ่ายชดเชยแก่หน่วยบริการรายละ 300 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, mcot

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย และ สป.สธ. จัดทำแนวทางการจัดการระบบฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคน รวมทั้งกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดี ติดบ้านและติดเตียง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยการจัดระบบบริการฉีดวัคซีนที่มีความปลอดภัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ หลักการคือ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง มีการประเมินความเหมาะสมในการฉีดโดยบุคลากรทางสาธารณสุขหรือสสม. และการช่วยเหลือจูงใจโดยผ่าน call center หรือระบบที่แต่ละพื้นที่กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, bangkokbiznews, thebangkokinsight, inn, mcot, ejan, thaipbs, amarin, nationtv, js100, thailandplus, springnews )

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงความปลอดภัยผู้บริโภครองหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 คลัสเตอร์คนงานโรงงานน้ำแข็ง ใน จ.สมุทรปราการ และชลบุรี แนะนำเลี่ยงซื้อน้ำแข็งไม่/บดมาบริโภค เนื่องจากกระบวนการผลิตมีโอกาสสัมผัสกับคนงาน สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ควรเลือกน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงปิดสนิท มีเลขสารบบอาหารชัดเจน สำหรับร้านอาหาร ร้านน้ำแข็งใส หรือร้านเครื่องดื่มในพื้นที่ระบาด ให้เปลี่ยนใช้น้ำแข็งหลอดเล็กหรือแบบเกล็ด ส่วนร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ควรบรรจุอาหารสด เช่น เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ปลา ในถุงพลาสติกก่อนแช่น้ำแข็ง เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคและคงคุณภาพอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, acnews, thailandplus, thailandplus, banmuang

-นพ.ปณณธร เลิศเอกธรรม ผอ.รพ.เสนางคินิคม ย้ำ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ฉีดวัคซีนแน่นอน โดยรพ.นัดฉีดวัคซีนให้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีคิวในเดือนมิ.ย.ทั้งหมด ในวันที่ 7-8 มิ.ย. แบ่งเป็น วันที่ 7 มิ.ย. ต.เสนางคินิคม โพนทอง และนาเวียง รวม 360 คน วันที่ 8 มิ.ย. ต.บ้านไร่สี่สุข หนองโฮ และหนองสามสี รวม 280 คน กรณีที่เป็นข่าวเกิดจากความเข้าใจผิดในระบบนัดและการประชาสัมพันธ์ที่อาจไม่ทั่วถึง ขณะนี้ ได้ทำความเข้าใจและแจ้งให้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว ยืนยันว่ามีวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทุกราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, nationtv, mcot

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. เตรียมแผนฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติ-แรงงานต่างด้าว รอข้อสรุป-วิธีลงทะเบียน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผย กทม.ฉีดวัคซีนไปแล้ว 300,000 โดส ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอถึง 14 มิ.ย. แน่นนอน และตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป จะเพิ่มศักยภาพการฉีดตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรใน 25 จุด และให้บริการทุกวันจนครบ 2 เข็ม เชื่อว่าสธ.จะไม่มีปัญหาการจัดสรรวัคซีน ตั้งเป้า 2 - 3 เดือน ฉีดวัคซีนได้ 7 - 8 ล้านคน จำนวน 10 ล้านโดส

-รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรพ.ค่ายสุรนารี แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนในวันที่ 8 มิ.ย. 2564 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากวัคซีนที่ฉีดให้ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หมดตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64

-รพ.มหาธาตุนครราชสีมา แจ้งผู้ที่ฉีดในระบบหมอพร้อมวันที่ 8 มิ.ย. ฉีดวัคซีนได้ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนแวคระหว่าง 7-9 มิ.ย. ฉีดได้วันที่ 10-13 มิ.ย. แต่ต้องรอการยืนยันจากรพ.ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่มีอยู่จำกัด

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

### ตั้งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ

-มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่ 25 พ.ค.

## ประเด็นข่าว

2564 โดยมีวิทยาลัยในสังกัด 35 แห่งทั่วประเทศ รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของ สศ. โดยดำเนินการตามภารกิจของ สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ ปวส. จนถึงปริญญาตรีและปริญญาโท ตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของชาติ

**จับเครื่องสำอางปลอม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผจก., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 5, 9, mcot, thebangkokinsight, inn, kapook, thailandplus, posttoday, thaipbs )

-พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย ภูณ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมชายชาวจีน อายุ 33 ปี พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ บริเวณโกดังเก็บสินค้า ซ.กำนันแมน 13 เขตบางบอน กทม. ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยี่ห้อ Dr.Jill 4,400 กล่อง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Facial Mark BLOOD ORANGE 38,400 ซอง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตรวจสอบเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสูตรที่แจ้งไว้กับ อย. และไม่ได้ผลิตในโรงงานที่แจ้งไว้ จึงชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม แต่ยังไม่ได้ตรวจแยกว่าจะมีสารอันตรายหรือไม่ โดยเครื่องสำอางที่ยึดได้พบมีการจำหน่ายตามร้านค้าออนไลน์และตลาดนัด อ้างว่าสินค้าไม่ได้เสียภาษีจึงมีราคาถูก

**ดูแลครอบครัวแพทย์ฆ่าตัวตาย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีแพทย์จบใหม่ กระโดดตึกฆ่าตัวตายในพร.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ว่า ต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกงานที่พร.สระแก้วประมาณ 1 ปี รู้สึกชอบ จบแล้วจึงสมัครมาทำงาน ตลอดการทำงานไม่มีความขัดแย้งกับใคร ทำให้ไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ ทั้งนี้ทางครอบครัวไม่ได้ตั้งใจและให้พร.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของบิดามารดาผู้เสียชีวิตแล้ว